



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๖๖

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ ๕๕๘๓ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๑๖.๒(ยผ)/๑๔๐๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดทำประมาณการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <http://www.womenfund.in.th/> หัวข้อประกาศ (หนังสือสั่งการ) และขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ทราบผลการอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ดังนี้

ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕

ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๗๐

ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๙๕

ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกผลการดำเนินงานในระบบโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) และจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือนส่งให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๒. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค ให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานครดำเนินการให้บรรลุตามแผนที่ได้รับอนุมัติ หากมีเงินเหลือจ่ายสามารถถัวจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกันได้ กรณีเมื่อถัวจ่ายแล้วยังมีเงินคงเหลือในแต่ละหมวดสามารถนำเงินคงเหลือไปจัดทำกิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ และหากมีเงินคงเหลือส่งคืนให้ดำเนินการส่งคืนสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ

/๓. งบลงทุน...

๓. งบลงทุน หากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑

๔. เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ให้กำกับติดตามการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้ได้ครบร้อยละ ๑๐๐ หากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร มีความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕. กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานและลูกจ้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือปฏิบัติ ในการบริหารงบประมาณตามหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ และระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน